

ส.ว.หัวร้อน-ต๋อนตร.สกัด

จัดวิ่งไล่ลุง

ที่มงานยันไม่มีลัษ

**12มกราคม63เจอกัน
พบชร.ปรับกระบวน
กัน'แวงค้'ยึดเลขาา
สุริยะ-สมศักดิ์ชวกก.
พลช้คนให้ยุบสภา!
"ช่อ" ฟุ่งคนทนมไม่ไหวความอยุติธรรม เลย
ออกมาแฟลชมือบกันเยอะ ยันไม่ผิดกฎหมาย
เป็นสิทธิตาม รธน. เพื่อไทย ★ มีต่อหน้า 6**

หัวหน้าพรรค โพลซ้สภาฯลุ่มบ่อยก็ยุบๆไปเดอะ
ความจัดแย้งยังทำ สก.แย

การจัดชุมนุมแฟลชมือบของนายฉนาช
จึงรุ่งเรืองถึง หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่สภาฯวอล์ก
ย่านปทุมวัน เป็นการมาร้องช้กกระแสด่อนนัด
เคลื่อนพลใหญ่ในเดือนหน้า สร้างความทวันไหว
ให้ทางฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มแนวร่วมว่าอาจนำไปสู่
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น

“ช่อ” ช้คนทนมไม่ไหวอยุติธรรม

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. น.ส.พรรณีภา วานิช โยเชก
พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่ การชุมนุมแฟลชมือบ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนที่มา
รวมล้งกันไม่ได้มาเพื่อสร้างความุ่นวาย ตามที่มี
บางคนแสดงลวงวาทังวลนที่ออกมาชุมนุมล้งทำ
กิจกรรมอย่างเป็นทางการระเบียบเรียบร้อย แม้ออนเลิกชุมนุม
แล้วชยะของผู้ที่มาร่วมชุมนุมแทยจะไม่ให้เห็น
ส่วนระยะเวลาการชุมนุมแกนนำของพรรคทุกคน
กลับลวงเวลาแต่ในส่วนองประชาชนอาจเกินเวลา
ไปบ้าง ในส่วนนี้เราไม่สามารถลอบคุมได้แต่สุดท้าย
ก็แยกย้ายกลับก่อน 1 ทุ่ม ล้งเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าเราออกมาล้งกันด้วยลวงสงบโดยไม่สร้าง
ความเดือดร้อน ขณะทีจำนวนคนทีออกมานั้น
มากกว่าที่เราลดไว้แต่แรก บางคนเตรียมป้ายมาอง
จากบ้านแสดงล้งว่มาจากกลุ่มไหน มีมาจากหลาย
กลุ่ม เป็นการบ่งบอกถึงลวงหลากหลายของคน

ส.ว.หัวร้อน ☆ ต่อจากหน้า 1
ข่มข้า “บักจู้” ล้องลิตท่าไมกระแสด่ถึงแรง ผู้จัด
“วิ่งไล่ลุง” แจง “ลุง” ลือล้าถ่วงลวงมจริย ตาม คร.ที
“เดินตามลุง” ท่าไมจัดได้ ทังเป็นงานแสดงล้ง
ล้งใหญ่ โยเชก รบ.ขอให้มาสู้กันในระดับรัฐสภา
ยังมีโอกาสได้แย้งในกาล รธน. “เทพไท” ล้องอก

ไว้รุนแรงแนะให้มาสู้ในสภาฯพร้อมแผนล้งที่แก้
รธน.-ก.ม.พรรคการเมือง “สมชาย” จ้สช.จัดการ
แกนนำ ผบ.ก.น.6 ล้อมลิดจัดเจน พบชร. จ้อยกเครื่อง
ลุดการเมืองล้งลุด ปรับ โครงสร้างพรรค “สามมิตร-
ธรรมนัส” ขึ้น กก.บห. ข่าวสะพัด “เสี้ยแวงค้”
ขึ้นแลชจาแทน “สนธิรัตน์” “อุลลม” ยังเหนียว



▲ เปิดถนนคนเดิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ชูมือเป็นสัญลักษณ์ "ไอเลิฟยู" ขณะนำคณะเดินทักทายประชาชนย่านสตรีทฟู้ด ถนนเยาวราช ในโครงการนำร่องถนนคนเดิน (Walking Street) และถือโอกาสร่วมร้องเพลงกับกลุ่มนักดนตรี ในเพลง "ต้องสู้ จิงจะชนะ" "ศรัทธา" และ "หยุดตรงนี้ที่เธอ".

ที่มาร่วมชุมนุมแต่ทุกกลุ่มมีจุดร่วมเดียวกันคือ ต้องการ แสดงออกว่าไม่พอใจเรื่องความอยุติธรรม

แฟลชม็อบเป็นสิทธิตาม รธน.

เมื่อถามว่าคิดว่าจะยุบพรรคเพื่อออกมาเพื่อ ปกป้องนายธนารักษ์ จิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนุภาคส- ไทใหม่หรือไม่ น.ส.พรวิภากรตอบว่า ไม่ใช่เรื่องการ ปกป้องหัวหน้าพรรคอนุภาคสใหม่แน่แน่นอน ตอนนี้ เรามาถึงจุดที่ไกลกว่านั้นไปแล้ว และความตั้งใจของ เราไม่ต้องการแสดงออกเรื่องไม่เช่นนั้น แต่บรรดา คนที่มาร่วมชุมนุมคือ คนที่ไม่อาจทนกับความไม่ ยุติธรรมและการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ เชื่อว่า คนส่วนใหญ่ที่มากงไม่"ได้ยินว่าบรรดาแกนนำพรรค ปรารภว่าอะไร เพราะเราใช้เพียงโทรโข่งเท่านั้น แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงออกคือเราจะไม่ทน อีกแล้วและการชุมนุมดังกล่าวไม่"ได้ทำผิดกฎหมาย เป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมีตามรัฐธรรมนูญที่ กสช. ร่างขึ้นมาเมื่อถามว่าการที่นายธนารักษ์บอกว่าจะต้อน หน้าเจอกันหมายถึงไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงใช่หรือไม่

น.ส.พรวิภากรตอบว่า นายธนารักษ์ประกาศไปแล้วว่าจะไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงเช่นเดียวกับแกนนำพรรค คนอื่น ส่วนกิจกรรมต่อไปของพรรคขอให้รอดูเดี๋ยวนั้น "บึกดู" ต้องคิดทำไมกระแสไล่แรง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลแสดงออกต่อการจัดแฟลชม็อบที่ สภายวอล์กชานปทุมวัน อย่างสันตระหนกแก่เหตุ เห็นได้ชัด ทั้งที่เป็นการแสดงออกตรงไปตรงมาใน ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้อำนาจรัฐธรรมนูญ ถือเป็น สิทธิเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองให้ทำได้เข้ารัฐบาล มองอย่างเข้าใจต้องเข้าใจว่าประเทศไทยมาจนถึงจุดนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการจุดไฟสู่ความขัดแย้ง ขมขื่นม็อบ ขมขื่นสร้างปัจจัยนำไปสู่การยึดอำนาจทำรัฐประหาร อย่างมองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู แล้วกลับดา ข้างหนึ่งเมื่อตัวเองได้ประโยชน์จากมวลชนที่สนับสนุน ตัวเองอย่างดำเนินการกินเลยจากสองมาตรฐานไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินการต่อฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไร ฝ่ายสนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็ต้องถูกดำเนินการ อย่างนั้นความจริงผลเลือกตั้งบอกชัดว่าประชาชน

ต่อต้านการสืบทอดอำนาจ แต่ดันหุ้รงเป็นรัฐบาล โดยอาศัยมือ 250 ส.ว.มาโหวตให้กลายเป็นรัฐบาล เสียข้อมน้ำ ต้องแจกกล้วย ซึ้งงูเห่า แก้ปัญหา รายวันไม่จบไม่สิ้น ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ต้องคิดว่าทำไม "ประยุทธ์ ออกไป" หรือ "วิ่งไล่ลุง" จึงกลายเป็นคำค้นหาที่มา แรง สะท้อนชัดว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อตัวนายกฯ แจง "ลุง" คือ "ตัวถ่วงความเจริญ"

วันเดียวกันเวลา 13.00 น. ที่ลานประติมากรรม กำแพงประวัติศาสตร์ ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำพระจันทร์กลุ่มสมาชิกคนจนจัดงาน มหกรรมรัฐธรรมนูญประชาชนและจัดเสวนา "สิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับอนาคตของเรา" โดยนายธนวัฒน์ วงศ์ไชย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตประธานนิสิตจุฬาฯ ผู้จัดงาน "วิ่งไล่ลุง" กล่าวถึงความจำเป็นของการ จัดงานวิ่งไล่ลุงว่า คำว่า "ลุง" ไม่ได้ตั้งใจสื่อถึง บุคคลใด ต้องการสื่อถึงสิ่งที่ทำให้ประเทศตกต่ำ

ย้ำชัดเป็นส่วนตัวความเจริญแล้วจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและรวว.กลาโหม หรือ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกฯ จะรับว่าตัวเองเป็น "ลุง" ที่แล้วไป ยินดีด้วยที่รัฐวิ้ง ลุงวิ้งไล่ลุงไม่ได้ เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคคอนาคตใหม่ เพียงแค่คิด แสขแท้กแล้วส่งต่อๆกันในทวิตเตอร์ซึ่งปรากฏว่า นายธนาธรตอบรับคำท้าแล้วส่งต่อ

ถามที่ "เดินตามลุง" ทำไมจัดได้

นายธนาธรนั้นกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีกิจกรรม วิ่งไล่ลุงถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบ เช่น การแสดงข่าวเปิดตัวที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่ผ่านมามี ถูกแทรกแซงจนต้องยกเลิก นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่เสนอให้ไปจัดแถวหน้าเมือง ตลอดจนไปกดดันเจ้าของสถานที่ไม่ให้ยอมเปิด ทั้งที่เส้นทาง ที่เป็นวิ้งมีมีการขอหนังสือไปตามตำรวจแห่งนั้น ถ้า เป็นสถานการณ์ปกติคงได้รับอนุมัติ ขณะที่อีกกลุ่ม มาขอจัดกิจกรรม "เดินตามลุง" นี้เดิมนายวันที่ 12 ม.ค.เช่นกัน ทาง ส.ส.ลุมพินีกลับไม่มีปัญหา จึงเชื่อว่า วันนี้อาจจะมีการสัใจไม่ไปใช้สถานที่ แต่ยืนยันว่า ทางกลุ่มทำตามกฎหมายและเล่นตามเกมที่เราจัดการ วางขึ้นทุกอย่างแล้ว

หวังเป็นงานแสดงพลังครั้งใหญ่

"วันที่ 12 ม.ค.2563 วิ่งไล่ลุงต้องได้จัด ถ้า ไม่ได้ จะชวนประชาชนไปทำอย่างอื่นแทน ถึงตอนนั้น ผู้มีอำนาจต้องยอมรับในผลของมันแล้วกันแน่นอนว่า จะมีการแสดงพลังของประชาชนและแสดงสัญลักษณ์ บางอย่างทางการเมือง ตอนปล่อยตัวหรือตอนวิ่งเข้า เส้นชัยแต่ไม่มีการทำต้องถนน ส่วนที่มีการวิพากษ์-วิจารณ์ว่ามีการเมืองแอบแฝง ขอให้ไปดูงานวิ้งเพื่อ แ่นดินของรัฐบาล มีการเมืองมาแอบแฝงหรือไม่ ทางกลุ่มขอเชิญทุกฝ่ายทุกสีเข้ามาร่วม จะเป็นนัก การเมือง นักวิชาการ เรายินดี วันที่ 16 ธ.ค.นี้จะมี การแสดงรายละเอียดที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ยังมี เรื่องเซอร์ไพรส์อีกมาก ทางกลุ่มหวังว่าการวิ่งไล่ลุง จะเป็นการ มติตัวแสดงออกของประชาชนที่ใหญ่ ที่สุดในรอบหลายปีเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่า เราไม่ยอมและไม่ทน ขออย่าไปกลัวว่าจะออกมาแล้ว เข้าทางทหารแต่ให้กลัวว่าถ้าไม่ออกมาทหารจะอยู่ ล่อไปอีกหลายสิบปี ข้อกล่าวว่าเป็นการขังชาติ ความจริงขังชาติไม่มากนักห้าฝั่งชาติ และใครที่ พูดว่าขังชาติขอให้กลับไปดูสิ่งที่คนเหล่านี้ทำไว้ เมื่อ 5 ปีก่อนที่สี่แยกปทุมวันด้วย" นายธนาธรนั้นกล่าว "ธนาธร" โหมชูธงล้างรัฐรวมศูนย์ ที่วัดป่าสระแก้ว ต.กุดเขียนหมี่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พรรคคอนาคตใหม่จัดเวทีรับฟัง "ข้อเสนอ

เชิงนโยบายที่ดิน พรรคชากรธรรมชาติดั้งเดิมแล้ว" มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ หรือภมพภิตา คัมภีร์เจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะ ประธานกรรมการกิจการที่ดิน พรรคชากรธรรมชาติดั้งเดิมแล้ว และ ส.ส.ของพรรคเข้าร่วม นาย ธนาธรกล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ดินที่ประชาชนเผชิญอยู่ ไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าเรายังอยู่ในรัฐบาลที่ไม่เป็น ประชาธิปไตย กับนายกฯที่ไม่สรีรคณาการปกครอง

☆ มีต่อหน้า 10

ส.ว.หัวร้อน

☆ ต่อจากหน้า 6

ในรอบบอประชาติปีไทย รัฐบาลชุดนี้ฐานก้ำยันของ เขาคือ ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มาจากการ แจกกล้วยมาจากชื่อรุ่นเก่า เขาจึงไม่เห็นหัวประชาชน ฐานอำนาจเดียวของนักการเมือง ความชอบธรรม เดียวของนักการเมืองที่มีคือเสียงของประชาชน การ แก้ปัญหาในระยะยาวจำเป็นต้องยุติระบบรัฐราชการ รวมศูนย์ นี่คือการสนั่นของเราในการแก้ปัญหาเรื่อง ที่ดินและกรรพชากรธรรมชาติดั้งเดิมแล้ว

"ปิยนุตร" ชี้แฟลชม็อบจุดเริ่มต้นที่ดี

ที่โรงเรียนประสงวิทยาคม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายปิยนุตร แสงมณฑล เลขานุการพรรคคอนาคตใหม่ เปิดเวทีบรรยาย "สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน การทำงานในสภาและก้าวต่อไปของพรรคคอนาคตใหม่" ว่า กิจกรรมรวมตัวกันของประชาชนที่ทยอยไม่ไหว กับรัฐบาลชุดนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดีต่อประเทศไทย ให้ความสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมทางการเมือง ที่มีประชาชนมาร่วมมากที่สุดนับตั้งแต่มีรัฐประหาร ปี 2557 ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมไม่ได้มีแค่ผู้สนับสนุน พรรคคอนาคตใหม่เท่านั้น แต่ยังมีส่วนที่ไม่ขอใจกับ รัฐบาลชุดนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอยากให้ผู้สนับสนุน พรรคเปิดใจให้กว้าง หรือรับฟังทุกความคิดเห็น ตอนนั้นเรามีจุดร่วมกันคือเราเป็นประชาชนคนไทย ที่ทนไม่ไหวกับรัฐบาลชุดนี้ ทนไม่ไหวกับการสืบทอด อำนาจของ คสช. ที่ยอมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้ เพื่อแลกกับการได้สืบทอดอำนาจต่อไป เราจึงต้อง ต่อสู้ในวันนี้เพื่ออนาคตของพวกเขาและลูกหลาน

ถ้าโดนยุบพรรคจะลุยทั่วประเทศ

นายปิยนุตรกล่าวว่าผู้มีอำนาจที่ต้องการ ยุบพรรคคอนาคตใหม่เพื่อต้องการให้พรรคแตก แล้ว ดูด ส.ส.ไปเป็นพวก ย้ำกับเพื่อน ส.ส.ตลอดว่า ต้องอย่าสนองประสงค์ของเขา ยืนยันว่า ส.ส.พรรค อนาคตใหม่ยังจับมือกันแน่นเหนียวพร้อมสู้ไปด้วย กัน ถูกวิฤติเป็นโอกาสเสมอ เป็นโอกาสที่เราจะ ทำให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าเมื่อเขาจะฉวยหนึ่งวันเก่า ข้ำ แต่เราจะทำให้หนึ่งวันนี้อยู่ไม่ถาวรเหมือนเดิม หาก

เขาไม่ต้องการให้ตนเองอภิปรายในสภาฯ ก็จะจัดเวที บรรยายแบบนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะไปให้ได้ เกือบทุกวัน หากเขาจะยุบพรรคคอนาคตใหม่จริงๆ สักลัทธิไม่ให้เป็น ส.ส. ต่อไปพี่น้องประชาชนไม่ต้อง เปิดลัทธิใหญ่ทู่ทู่อภิปรายในสภาฯ เราจะไปอภิปราย แบบลับเป็นๆก็ได้ฟังถึงที่ จะเดินรถขงก็ไปทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ที่นที่ทางการเมืองมีมากมาย ไม่ให้ทำ ในสภาฯไปทำข้างนอกก็ได้

งูเห่า อนาคต.ค้านเล่นนอกสภา

น.ส.จินนาคา ลาภศิริ ส.ส.ชลบุรี พรรคคอนาคตใหม่ กล่าวไว้ว่า ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบเพราะ พรรคไม่แจ้งให้ไปร่วมแต่เมื่อเราเป็นพรรคการเมือง ควรเดินหน้าทำงานในสภาฯ ทางที่คิดว่าจะส่งให้ส.ส.ไป ตามระบบสภาฯที่ดีที่สุด พรรคเลยหาเสียง น่าจะขอต่อผู้ ลามภคินาและในสภาฯเป็นหลัก จึงไม่ยอมให้ใคร ฉวยโอกาสนี้สร้างมวลชนที่มามีอยู่น้อยอยู่สร้างข้าม ฉวย โอกาสเข้ามาทำรัฐประหาร ไม่อยากเห็นความรุนแรง และอยากก้าวข้ามความขัดแย้ง

พ.ต.ท.สุภกัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรค อนาคตใหม่ กล่าวไว้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ สภาฯ วอลด์ ส.ส.บางคนในพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย แต่เขาไม่ยอมแสดง ความคิดเห็นหรือออกตัวอยาก เห็นบ้านเมืองเกิดความสงบทุกวันนี้เรามีรัฐสภาแล้ว ควรให้สภาฯ ทำงานเป็นหลักและสภาไม่ถน จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ของการตรวจสอบรัฐบาล ถึงตอนนั้นประชาชน จะเป็นผู้ตัดสินเอง

โฆษก รบ.วอนผู้ตามระบบ ก.ม.

ที่ถนนสีลม นางนฤมล ภิญญาสินวัฒน์ โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า นายกษติดตาม สถานการณ์การชุมนุมแฟลชม็อบโดยตลอด จากการ รายงานของฝ่ายความมั่นคง ไม่ได้สั่งการอะไรเป็น พิเศษ สิ่งที่นายกฯเป็นห่วงคือเรื่องความปลอดภัยของ ประชาชน เมื่อเชื่อ ว่าตัวเองใช้สิทธิออกมามีชุมนุม นายกษก็ไม่ได้อะไร เว้นแต่ถ้าออกมามีทำให้เกิด ความเสียหาย ที่ผ่านมามีเราต่างเห็นแล้วว่ามิอะไร เกิดขึ้นบ้าง แต่ละครึ่งปีจัยต่างกัน เรื่องลัทธิไปว่า กันในระบบสภา ส่วนความไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับ รัฐบาลก็ไปว่ากันที่รัฐสภา ทุกอย่างมีขั้นตอนอยู่ สิ่งที่ยอดเผ่าไปยังมีประชาชนขอให้มีข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วน พิจารณาวิเคราะห์ถึงเหตุผล น่าจะลงม าร่วมชุมนุมกันสมควรแล้ว หรือยัง เรื่องลัทธิจึงผู้พรรค นั้นคนที่เป็นพรรคการเมืองต้องอ่านกฎหมายอยู่แล้ว พรรคคอนาคตใหม่ต้องพยายามหลักฐานไปผู้ได้แย้ง เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญให้โอกาสอยู่แล้ว หากทุกอย่าง

เข้าสู่ระบบไม่จำเป็นต้องมาชุมนุม

“เทพไท” โต้ถ่วงหนุมมาสู่ในสภา

ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โดดเดี่ยวผ่านแฟลชม็อบจากร้านข้าวแกงครัวสำราญ ถนนเกิดพระเกียรติ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กังการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ที่สาขาวอถ้ำ ย่านปทุมวัน ว่า รู้สึกโล่งใจที่เห็นการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พรรคอนุชาใหม่ยังมีแนวทางการต่อสู้ที่ดีกว่านั้น ไม่อยากให้ตัวแทนตัดสินใจนำประชาชนออกมามหาศาลถึงถนน อยากให้ไปต่อสู้ในแนวทิวรัฐสภาให้ถึงที่สุดก่อน การชุมนุมบนท้องถนนน่าจะมาเป็นมาตรการสุดท้าย พรรคการเมืองต้องเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเท่านั้น พรรคอนุชาใหม่ยังมีเวทีที่จะต่อสู้ในสภาอย่างเต็มที่ ปัญหาของพรรคอนุชาใหม่จะมีอยู่ 2 ประเด็น คือ เรื่องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย จัดเงื่อนไขการสืบทอดอำนาจของ คสช. 2.มีปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พรรคอนุชาใหม่สามารถใช้เสียง ส.ส.ร่วมเสนอแก้ไขกฎหมายได้ ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ในระบบรัฐสภาของทุกพรรค

เอาด้วยแก้ ธน.-ก.ม.พรรคการเมือง

นายเทพไทกล่าวอีกว่า สนธิธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ร่างกฎหมาย ถ้าพรรคอนุชาใหม่ต้องการแก้ไขเพราะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนี้ มีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอยู่หลายประเด็น ที่ทุกพรรคการเมืองกำลังประสมอยู่ แต่หาข้ออ้างการแก้ไขหมวดการเงินรายรับรายจ่ายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คงไม่มีพรรคไหนกล้าทำ ขณะนี้การเมืองยังไม่ถึงทางตัน นักการเมือง พรรคการเมือง ยังมีเวทีต่อสู้ในระบบรัฐสภา ถ้าทุกคนเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาจริง บ้านเมืองก็เดินต่อไปได้ ขอให้การเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองเป็นในวิถีทางประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อย่าให้อำนาจองค์กรขนบมาเกี่ยวข้อง ประชาธิปไตยจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

“สมชาย” จี้ สดช.จัดการแกนนำ

ด้านนายสมชาย แสวงการ ส.ว. โฆษกวุฒิสภา ระบุว่า การชุมนุมที่สาขาวอถ้ำจะเรียกชื่อหรือเคลื่อนฝั่งอ้อมกว่าแฟลชม็อบ หรือถูกฝ่ายตรงข้ามดูแคลนว่าแฟลชม็อบ หรือไฟได้ม็อบ หรือแฟลชม็อบหรือเซลล์ม็อบก็ตาม เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เข้าข่ายต้องมีผู้จัดการชุมนุม ต้องมีการขออนุญาต และมีข้อห้ามชุมนุมในระยะที่สั่งห้ามจากเขตพระราชวัง ไม่น้อยกว่า 150 เมตร ทั้ง 3 ข้อมีหลักฐานยืนยันว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนุชาใหม่

และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนุชาใหม่ โฆษณาชักจูงหรือกระทำให้โดยวิธีใดขัดหมายลมนมาชุมนุมเพื่อเข้าเป็นผู้จัดการการชุมนุม และไม่พบว่ามีภาพของอนุญาตและได้รับอนุญาต รวมถึงจุดที่จัดชุมนุมที่มิใช่ความสงบสุขที่จะอยู่ในรัศมี 150 เมตร จากเขตพระราชฐาน จึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ สำนักงานสำรวจแห่งชาลมีหน้าที่ดำเนินการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

ผบก.น.6 อึ้งผัด พ.ร.บ.ชุมนุม

พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 กล่าวว่า ผู้วิ่งไล่ลุงขู่ว่าจะฟ้องร้องการที่รวบรวมพยานหลักฐานว่าการกระทำของแกนนำจัดแฟลชม็อบผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อสิ้นเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ ถือว่ามีความผิดชัดเจนเพราะไม่มีการแจ้งการชุมนุม ทำอะไรต้องทำตามกติกากฎหมายบ้านเมือง

พปชร.ยกเครื่องใหม่ลุยเต็มสูบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ในวันที่ 21 ธ.ค. นายอุดม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงนามในหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารพรรคผู้แทนสาขาพรรคตัวแทนพรรคประจำจังหวัดและสมาชิกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้วาระแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อเสนอนะเชิงนโยบายแล้วยังมีวาระสำคัญที่ต้องจับตา คือการเสนอปรับโครงสร้างพรรค โดยเฉพาะในส่วนคณะกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากชุดเดิมเป็นชุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดตั้งพรรคและเตรียมการเลือกตั้งที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรคใหม่เพื่อให้การบริหารงานหลังจากนี้เดินหน้าการเมืองเต็มตัว เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันและเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยจะมีตัวแทน ส.ส.แต่ละภาคเข้าไปมีสัดส่วนในการกรรมการบริหารพรรค และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่กำหนดให้มิได้ถึง 45 คน

“สามมิตร-ธรรมนัส” ขึ้น กก.บ.ท.

ขณะที่รายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดปัจจุบัน มีทั้งหมด 24 คน ได้แก่ นายอุดม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายพรชัย คุระกุล-วรานนท์ แกนนำพรรค นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารพรรค ได้แก่ นายสุวิทย์ อิมมนตรีชัย นายณัฐพล ทีปสุวรรณ นาย

กอบศักดิ์ ภูตระกูล นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายชวนชูจันทร์ นายชาตฤกษ์ เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์ ธีระวร นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นายพงศ์กวีวัน จึงรุ่งเรืองกิจ นางนงนุชพร รัตนเศรษฐ นายวิเชฐ ตันติ วานิช นายชาตฤกษ์ วิญญู นายสันติภรณ์เนย์ นายสุพร ดนัยจึงตระกูล นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ นายสุทธิพันธ์ ปุณณกันต์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ น.ส.ธณิดา นพพรหงษาโรจน์ นายสรวิศ เนื่องจันทน์ และนายอนุชา นาคาศัย

สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามา อาทิ นายสุวิทย์ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น นายณณเทียร สงฆ์ประชา พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ นายวันชัย ปรีญญูศิริ นายนิพนธ์ ศิริธร ทั้งนี้การเพิ่มรัฐมนตรีและ ส.ส.เข้ามาเป็นการรวมการบริหารพรรคเพื่อให้เกิดการรวมการทำงานสามัคคีส่วนภาคให้มากขึ้นตามแนวทางของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค

ดัน “เสี่ยแสก” แทน “สนธิรัตน์”

ส่วนตำแหน่งสำคัญอย่างตำแหน่งเลขาธิการพรรคถือว่าต้องจับตามองแน่แท้เมื่อมีการแสข่าวว่าอาจพิจารณาเปลี่ยนตัวจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ซึ่งมีการกิจในตำแหน่งค่อนข้างมาก ขณะที่การทำงานในสภารัฐสภาด้วยเสียงปรบมือให้การควบคุมเกมในสภาถือว่าสำคัญต้องได้คนมาทำหน้าที่ประสาน ส.ส.ในพรรคได้อย่างเต็มที่ ทำให้ชื่อของนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท รองประธานยุทธศาสตร์พรรคชุด ส.ส.หลายคนในพรรคพูดว่ามีความเหมาะสมมาทำหน้าที่ประสานกลุ่มต่างๆ ทั้งในพรรคและในสภา ขณะที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงเป็นนายอุดม

“พิชัย” เยี้ยผลงานรัฐบาลบ่มีให้

วันเดียวกัน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวถึงการเตรียมจัดแถลงผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล หลังพ้นช่วงมีใหม่ไปแล้วว่า แปลกใจว่าจะแถลงผลงานอะไร ตลอดเวลาที่บริหารงานมา ยังไม่ได้ทำสามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนเลย เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้นเพียง 5-6 บาท ยังห่างจาก 400-425 บาท สอนหาเสียงไว้มาก เบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาท รวมถึงการปฏิเสธที่จะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 10 ตามที่ได้สัญญาไว้ ยังมีอีกหลายนโยบาย เช่น จบอาชีพเงินเดือน 18,000 บาท จบปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 บาท โครงการมาตราประชารัฐ กองทุนพลังประชารัฐ หมู่บ้านละ 2 ล้านบาท หักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 4 ปี

ยกเว้นภาษีการค้าออนไลน์ 2 ปี ยังไม่เห็นดำเนินการเลยอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์รักษาอำนาจนั้นด้วย เพื่อให้ไว้กับประชาชน หากทำไม่ได้ต้องให้ กกต.พิจารณาลงโทษ และดำเนินคดีตามกฎหมาย

ชวนออกมา “วิ่งไล่ลุง” เยอะๆ

นายพิชิตกล่าวว่า ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐ ยังต้องชี้แจงที่มาของรายได้ และความคุ้มทุนของแต่ละนโยบายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด หากทำไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน ประเทศไทยพัฒนา มาเกินกว่าที่จะมีพรรคการเมืองที่เพียงแต่พูดหาเสียง แต่ไม่ทำแล้ว ถ้าไม่ทำแล้วจะหาเสียงทำไม อยากให้ประชาชนช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามสัญญาประชาคม เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่มีความไว้วางใจ รัฐบาลจะรักษาคำพูดอีกทั้งหากประชาชนยังรู้สึกไม่พอใจ กับเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สุดขีดขณะนี้ อยากให้พากันออกมาแสดงพลังกันมากๆ ในการ “วิ่งไล่ลุง” วันที่ 12 ม.ค.2563 นี้ ให้ออกมากันมากกว่าที่ สภาวอร์ลด์หลายแห่งเพื่อส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบ ว่าประชาชนทนไม่ไหวแล้ว

เพื่อชาติจัดเตะบอลกระชับมิตร

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่สนามฟุตบอลรีพับลิกัน ย่านหัวหมาก พรรคเพื่อชาติจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในพรรค มีแกนนำและ ส.ส.เข้าร่วม อาทิ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค น.ส.ปิยรัตน์ ดิยะไพรัช นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.เกศปรีญา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ และแฟนคลับ เข้าร่วมจำนวนมาก โดยการแข่งขันมีทั้งสิ้น 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารพรรค ทีมผู้สมัครต่างจังหวัด ทีมสมาชิกตัวแทนภาคใต้ และทีมผู้สื่อข่าว น.ส.เกศปรีญา กล่าวว่า เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกพรรค ให้การทำงาน มีความแน่นแฟ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตการก่อตั้งพรรคเพื่อชาติเรามุ่งหวังทำการเมืองระยะยาว เป็นปากเสียงแก้ปัญหาให้ประชาชน ยึดมั่นจุดยืนเพื่อประชาธิปไตย

“ธรรมนัส” ยกทีมงานลุยหาเสียง

ช่วงเช้าที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยทีมงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ช่วยนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 หาเสียง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวปราศรัยบนรถหาเสียงว่า ขอให้วันที่ 22 ธ.ค. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกคนไปเป็นรัฐบาล เพื่อนำความเจริญมาสู่ อ.มัญจาคีรี ยกกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ร.อ.ธรรมนัส

ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า พรรคใช้ยุทธศาสตร์หาเสียงแบบดาวกระจาย ให้ประชาชนรู้ว่าเราเป็นพรรคแกนนำรัฐบาล รู้ดีว่าจะแก้ปัญหาให้พี่น้องอย่างไร มันใจว่า นายสมศักดิ์มีโอกาสชนะเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะกระแสตอบรับดี และพรรคจะจัดปราศรัยใหญ่วันที่ 20 ธ.ค.

วัดใจเลือกข้างรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 กล่าวว่า ประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน หากเห็นว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งถนน 4 เลน ประชญาชนบ้าง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และชดเชยราคาพืชผลการเกษตร ไม่มีใครทำได้นอกจากรัฐบาลเรา คิดหม่อมประมาณนับ 10 ปี วันหนึ่งถึงแก่ต้องเปลี่ยน ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลือกพรรครัฐบาล

สภาล้มบ่ยให้ยุบๆไปเถอะ

ด้านเนต้า โพลเปิดผลสำรวจความเห็นประชาชนจำนวน 1,260 คนทั่วประเทศเรื่อง “ปัญหาสภาล้มบ่ย” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.18 มองว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล้มบ่ยครั้ง จะทำให้ประชาชนบ่ยและเกิดความเสื่อมศรัทธารองลงมาร้อยละ 33.02 เห็นว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเล่นเกมการเมืองมาเกินไป และร้อยละ 23.49 มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว เมื่อถามถึงความคิดเห็นประชาชนต่อแนวทางการแก้ไข ปัญหาสภาล้มบ่ย 3 อันดับแรกพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 45.08 สภาล้มบ่ยๆก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปเลย ร้อยละ 23.25 ใครไม่ยกยอประชุมสภาก็ให้ลาออกไป และร้อยละ 20.08 ควรมีการประกาศชื่อ ส.ส.ที่ไม่เข้าประชุมสภา

โพลชี้ความขัดแย้งยิ่งทำ สก.แย่

ขณะที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจความเห็นจากประชาชนจำนวน 1,144 คน เรื่องทางรอดอนาคตใหม่กับเสียงประชาชน พบว่าร้อยละ 51.5 หากว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริง ส.ส.ควรเข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 34.3 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน นอกจากนี้ ร้อยละ 40.0 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย รองลงมาเป็นพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐตามลำดับ ส่วนความเห็นต่อความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ 82.5 มองว่ามีผลทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปอีกมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 17.5 ระบุน้อยถึงไม่มีผลเลย

ข่าว “ปารีณา รุกป่า” คนสนใจสุด

สวนดุสิตโพลเปิดผลสำรวจความคิดเห็น

ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,271 คน เรื่อง 5 อันดับข่าวการเมือง ที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.18 เป็นข่าว “ปารีณา รุกป่า-รุกที่ดิน จ.ราชบุรี” เพราะเป็นข่าวกการเมืองรุ่นใหม่เป็นฝ่ายรัฐบาลอยากรู้ความคืบหน้าในการดำเนินคดี เป็นกรณีตัวอย่างให้กับประชาชนและคนจนที่ถูกละเมิดสิทธิโดยนายทุนไทย 2 มาตราฐานจริงหรือไม่ เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดร้อยละ 52.96 ข่าวยุบพรรคอนาคตใหม่ “กาณ์ผู้เงินธนาธร 191.2 ล้านบาท” เพราะเป็นพรรคใหม่ มีอุดมการณ์ มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก มีหลายประเด็นที่ กกต.ชี้แจงไม่ชัดเจน อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง รองลงมาคือ นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล, ส.ส.ยุบๆ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“บิกคิว” เปิดถนนคนเดินนำร่อง

ที่ถนนสีลม เมื่อเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องถนนคนเดิน (Walking Street) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วม นายชัชชาติกล่าวว่า สิ่งที่น่าภูมิใจกรุงเทพฯได้รับการจัดเป็นอันดับ 1 เมืองจุดหมายปลายทางโลกมา 4 ปี ข้อดีที่ทำให้โลกเฝ้าดูบ้านเรา มี 3 อย่างคือ ธรรมชาติ สวยงาม อาหารหลากหลาย และรอยยิ้ม เพราะมีความสุข ขอให้ทุกคนภูมิใจและรักษาสิ่งเหล่านี้ให้นานที่สุด ช่วยกันทำให้สงบเรียบร้อยมีเสถียรภาพ การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ต้องทำให้ปลอดภัยและรักษาลมหายใจของเราให้ได้ด้วย

ลั่นไม่ปล่อยให้ใครมาแทรกแซง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าอีกว่า ขอขำว่ารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ในสถานะเศรษฐกิจโลกขณะนี้สำหรับโครงการถนนคนเดินนี้เป็นที่น่าพอใจ วันที่ 22 ธ.ค. จะจัดในทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ วันนี้ทุกคนต้องเริ่มแก้ตัวเราเอง เหมือนเล่นที่แก้ที่ตัวเองทำอะไรให้ดีขึ้น ถึงเวลาที่พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยทำคุณภาพชีวิต เพื่อแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่เราเกิดมา และอยากฝากทุกคนอย่าเอาเปรียบกัน จิตใจเราต้องเข้มแข็งเพื่อ

ประเทศของเราเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่เกิดมาแล้วตายโดยไม่สร้างอะไรในแผ่นดินนี้เลย วันนี้เราต้องการความรัก ความสามัคคี ทั้งนี้ นอกจากเรื่องถนนคนเดิน ยังมีความคิดอยากให้นักดนตรีที่มีชื่อเสียง หรือวงดนตรีดังๆ ของโลกมาจัดแสดงในไทย สิ่งสำคัญเราต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยอย่าให้มีอะไรมาแทรกแซง อย่าให้ใครทำลายความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเรา

ไปต่อ “สตรีทฟู้ด” ถนนเขาวราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จพิธีเปิดงาน นายกฤษณ์ เขียวชมภู เจ้าของร้านจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมภายในงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจขอถ่ายเซลฟี่เป็นที่ระลึกตลอดทาง และนายกฤษณ์ยังร่วมร้องเพลง “คนดีไม่มีตาย” ของศิลปิน “ธีร์ ไชยเดช” พร้อมกล่าวว่า “ขอให้ร่วมกันทำความดี เพื่อประเทศชาติ เพราะการทำความดี ไม่มีวันตาย” จากนั้นนายกฤษณ์นำคณะเดินทางโดยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ไปยังสถานีวัดมังกรเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมถนนคนเดินเขาวราชที่จัดในรูปแบบสตรีทฟู้ด (Street Food)

ครวญ “ชีวิตต้องสู้ถึงจะชนะ”

ต่อมาเวลา 20.00 น. พล.อ.ประยุทธ์และคณะเดินทางมาถึงสถานีวัดมังกร และเดินทักทายประชาชนนักท่องเที่ยวย่านถนนเขาวราชและร่วมร้องเพลงกับกลุ่มนักดนตรีเพลง “ต้องสู้ถึงจะชนะ” พร้อมกล่าวว่า “ชีวิตต้องสู้ถึงจะชนะ” ขณะที่บรรดากองเชียร์ตะโกนว่า “นายกฤษณ์ต้องสู้” และล้อด้วยเพลง “ศรีธธา” และ “หยุดลงนี่ที่เธอ” จากนั้นนายกฤษณ์ให้สัมภาษณ์ว่า อยากบอกว่าจิตใจมีความสุข มีความรู้สึกดี โดยเฉพาะได้พบปะประชาชน วันนี้ถือว่าเรามาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น เราต้องรักสามัคคีกันให้มาก ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข อย่าให้ใครมาทำลายความสุขของเราเด็ดขาด พร้อมกันไปถามประชาชนว่า “ใจสู้หรือเปล่า” เมื่อผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าผู้เดินที่ช้าหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ตามหน้าที่และบทบาทของนายกฯ ไม่ได้สู้กับใคร”